



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้



พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕



คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ, การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ประเด็นเด็กและเยาวชนที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๓ ปี มีพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงและกระทำผิดกฎหมาย มีการรวมกลุ่มก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งทบทวนปรับปรุงกฎหมายในเรื่องอายุของเด็กและเยาวชนในการรับโทษ และพิจารณาเรื่องมาตรฐานการลงโทษ การฟื้นฟูคุณภาพเด็กและเยาวชน ประการสำคัญต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองและเยียวยาอย่างเหมาะสม

๒. ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองกรณีการชุมนุมที่กระทำโดยสงบและปราศจากอาวุธ การชุมนุมใดที่เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความคุ้มครอง ส่วนการชุมนุมใดขัดต่อกฎหมาย รัฐจะต้องดำเนินการยุติการชุมนุมและบังคับใช้กฎหมายให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ขณะเดียวกันผู้จัดการชุมนุมและผู้เข้าร่วมการชุมนุมต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ



๓. ประเด็นการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ควรจะต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่รัฐจะต้องจัดหาทนายความให้ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน

๔. ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานอิสระกับกลุ่มทุนเจ้าของแพลตฟอร์ม ที่ยังไม่มีกฎหมายในการดูแลสิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน รัฐจะต้องเร่งรัดการจัดทำกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย รัฐควรกำหนดข้อกำหนดเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๕. ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐควรพิจารณาให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งราคาและคุณภาพสินค้าและบริการ และประชาชนในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น การค้าที่ไม่เป็นธรรม การครอบงำทางการค้า เป็นต้น

